

MỘT SỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CỦA SHB

Kết thúc quý III/2014, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội đạt các kết quả hoạt động, kinh doanh như sau

Về công tác huy động nguồn vốn, quản lý và kinh doanh nguồn vốn :

- Tổng nguồn vốn huy động của SHB đến 30/09/2014 là 139.410,1 tỷ đồng tăng 10.577,7 tỷ đồng tương ứng tăng 8,2% so với cuối năm 2013. Đây là nỗ lực lớn của SHB trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục giảm. Huy động từ tiền gửi tiết kiệm dân cư tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu huy động thể hiện tính ổn định bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB

- 9 tháng đầu năm 2014, tiền gửi của SHB tại các tổ chức tín dụng khác chênh lệch ròng so với nhận tiền gửi các TCTD khác là 5.500,1 tỷ đồng. Điều này phản ánh SHB có nguồn vốn dư thừa và đảm bảo khả năng an toàn, đảm bảo thanh khoản tốt trong hoạt động kinh doanh năm 2014.

Về hoạt động tín dụng:

Trong bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp vẫn gặp một số khó khăn, để giải ngân tín dụng an toàn, tạo nguồn thu ổn định cho ngân hàng, SHB đã thực hiện chính sách tín dụng thận trọng, tập trung vào một số ngành ít rủi ro và các lĩnh vực được khuyến khích phát triển tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.

SHB cũng tham gia tài trợ vốn cho nhiều dự án lớn, trọng điểm của quốc gia nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng của Đảng và Nhà nước, giúp SHB đẩy mạnh tín dụng an toàn. Đồng thời, SHB tham gia ký kết các hợp đồng tài trợ vốn xây dựng nhà ở theo chủ trương phát triển nhà ở của Chính Phủ và NHNN. Do vậy, tín dụng trong lĩnh vực nhà ở và xây dựng của SHB có mức tăng trưởng cao, phù hợp so với năm 2013. Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, sản xuất chế biến chế tạo, đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dư nợ các lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ của SHB. Đặc biệt, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo nghị định 41 của Chính Phủ luôn chiếm 40%/ tổng dư nợ của SHB.

Tổng dư nợ cho vay TCKT và cá nhân SHB đến 30/09/2014 đạt 96.099,75 tỷ đồng tăng 19.590,1 tỷ đồng so với cuối năm 2013.

Về chất lượng tín dụng

Công tác thu hồi xử lý nợ quá hạn, nợ xấu được đặc biệt chú trọng trong 9 tháng 2014 và triển khai mạnh nên hiệu quả thu hồi nợ xấu đạt kết quả tốt. SHB đã thực hiện đồng bộ các giải pháp:

- Quyết liệt thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu như: Xử lý tài sản đảm bảo; Đôn đốc khách hàng trả nợ; Bán nợ cho VAMC theo chủ trương của NHNN.

- Các giải pháp hỗ trợ khách hàng: Xem xét miễn, giảm lãi suất; Cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ phù hợp với dòng tiền nguồn thu của khách hàng; Thực hiện các giải pháp về tái cấu trúc doanh nghiệp để khôi phục và cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh;...

Kết quả đạt được giúp tỷ lệ nợ xấu của SHB giảm mạnh từ 4,06% vào thời điểm cuối năm 2013 xuống chỉ còn 2,4% thời điểm 30/09/2014, phần lớn các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo.

Trích lập dự phòng

9 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ nợ xấu của SHB tiếp tục giảm về mức dưới 3% nhờ nỗ lực xử lý nợ xấu của toàn hệ thống. Trong bối cảnh nợ xấu đang giảm về ngưỡng an toàn, SHB đã tích cực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tổng chi dự phòng trong 9 tháng đầu năm 2014 của SHB là 356,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2013, đưa tổng dự phòng đã trích lên 1.310,4 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ổn định là tiền đề để SHB thực hiện lộ trình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, trong đó có các khoản nợ chờ xử lý của Vinashin, nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững của ngân hàng, phù hợp với chủ trương của cơ quan quản lý.

Về hoạt động dịch vụ ngân hàng

Trên nền tảng công nghệ hiện đại sau khi tích hợp thành công, SHB đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhiều tiện ích ngân hàng bán lẻ hiện đại trên toàn hệ thống SHB. Trong 9 tháng đầu năm 2014, SHB chú trọng việc phát triển các sản phẩm dịch vụ nhằm tăng thu từ dịch vụ gắn với tăng tổng thu nhập của SHB đồng thời giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Tổng doanh số bảo lãnh đạt: hơn 10.000 tỷ đồng tăng 4.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Doanh số thanh toán quốc tế đạt gần 1,8 tỷ USD tăng hơn 500 triệu USD so với cùng kỳ năm 2013. Dịch vụ kinh doanh ngoại hối đạt 1,6 tỷ USD. Ngoài ra hoạt động dịch vụ khác như thẻ, ebanking, dịch vụ chi trả kiều hối cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Về lợi nhuận Quý III và 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận của SHB trong quý III/2014 đạt 235,5 tỷ đồng, giảm 78,8 tỷ đồng so với quý III/2013 do SHB đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn, bền vững.

Mặc dù lợi nhuận trong quý III/2014 giảm so với quý III/2013, tuy nhiên lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2014 của SHB vẫn tăng trưởng 3,6% so với 9 tháng đầu năm 2013, đạt 740,95 tỷ đồng và hoàn thành tiến độ thực hiện kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông thông qua từ đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh chứng khoán, mặc dù trong quý III/2014 của SHB chưa có lợi nhuận do ảnh hưởng biến động thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chứng khoán của SHB lũy kế trong 09 tháng đầu năm vẫn lãi 27,75 tỷ đồng, tăng so với năm 2013.

Về hoạt động kinh doanh ngoại hối, do SHB thực hiện thay đổi phương thức hạch toán chênh lệch tỷ giá từ hạch toán cuối năm sang hạch toán hàng quý đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của mảng hoạt động này, do vậy thu nhập thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm so với cùng kỳ.

Về phát triển, tái cơ cấu mạng lưới (Chi nhánh, phòng giao dịch) và nhân sự

Trong năm 2014 SHB tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc khai trương thêm 05 Chi nhánh và 3 Phòng giao dịch mới tại các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước nâng tổng số điểm giao dịch của SHB lên gần 400 điểm. Ngoài ra SHB còn có 2 Công ty con là Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (SHBAMC) và Công ty CP chứng khoán SHB (SHBS).

Tổng số CBNV của SHB đến 30/09/2014 là gần 5.500 người tăng 9% so với năm 2013, trong đó số lượng nhân sự có trình độ Đại học và trên đại học là chiếm trên 85% tổng số CBNV.

2/. Các giải thưởng

*** Giải thưởng trong nước:**

- SHB nằm trong “Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2013” (FAST 500) do Vietnam Report tổ chức thực hiện.

- SHB đạt giải thưởng ngân hàng giải ngân nhanh nhất dự án TCNT III do WorldBank tài trợ.

-SHB tiếp tục đứng trong Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2014 và vinh dự là Doanh nghiệp thành tựu xuất sắc với 5 năm liên tiếp nằm trong Bảng xếp hạng V1000.

*** Giải thưởng quốc tế:**

- SHB nằm trong Top 100 Ngân hàng lớn nhất khu vực ASEAN tính theo quy mô vốn cấp I và tổng tài sản do The Banker, tạp chí danh tiếng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bình chọn. Ngoài ra, SHB còn được lựa chọn vào 2 bảng xếp hạng khác là Top 10 Ngân hàng tăng trưởng Tổng tài sản (đứng thứ 2) và Top 10 Ngân hàng tăng trưởng vốn cấp I (đứng thứ 9).

- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s tiếp tục giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức E với triển vọng ổn định, tương đương với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia và các ngân hàng lớn khác như BIDV, VietinBank...

- SHB được Global Banking and Finance Review – một tạp chí điện tử hàng đầu về tài chính ngân hàng có uy tín của Anh bình chọn là "Ngân hàng tài trợ thương mại tăng trưởng nhất" và "Ngân hàng tài trợ thương mại sáng tạo nhất" Việt Nam năm 2014.

- SHB lần thứ 4 liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2013 do The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) trao tặng.

- Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc SHB vinh dự được quốc vương Campuchia trao tặng huân chương Hàm Đại tướng quân cho sự đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển của Vương quốc Campuchia.

- SHB vinh dự tiếp đón Phó Thủ tướng Thứ nhất Nước Cộng hòa Uganda đến thăm nhằm khả năng hợp tác đầu tư và thương mại nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Châu Phi nói chung và Uganda nói riêng.

II. Một số kế hoạch lớn, trọng tâm triển khai trong Quý IV/2014.

1. Phân đầu đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu đưa SHB vào nhóm Ngân hàng TMCP có quy mô kinh doanh lớn nhất xét về thị phần, thị trường và số lượng khách hàng.

2. Tăng cường vai trò công tác quản trị điều hành hệ thống của các khối, trung tâm, phòng, ban, Hội sở chính với các phòng, ban các đơn vị kinh doanh trực thuộc theo ngành dọc để nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh; đặc biệt chủ động đề ra các chính sách mục tiêu chiến lược, phù hợp với diễn biến của thị trường và phù hợp với yêu cầu phát triển của SHB.

3. Đẩy mạnh phát triển thị phần đối với các mảng kinh doanh chính: Huy động thị trường I, tín dụng, thẻ nội địa và thẻ quốc tế và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích, mang tính cạnh tranh cao. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng toàn hệ thống. Tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả.

4. Tích cực đẩy mạnh công tác xử lý nợ, trích lập dự phòng kịp thời, đầy đủ, đảm bảo an toàn vốn trên toàn hệ thống.

5. Chú trọng thường xuyên công tác quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững.